







Việc Sacco-Vanzetti

Từ khi viên Tổng-trấn châu Massachusetts không chịu án-xả cho hai người chính-trị-phạm Sacco và Vanzetti thì khắp hoàn-cầu chỗ nào cũng phẫn-kháng cả.

Ở Pháp thì hội Lao-dộng liên-hiệp đơn-nhất xui công-nhân ở Paris bãi công; Hội-ngiệp Liên-hiệp lao-dộng-quốc-tế cử đại-biểu đến Sở-quản Hoa-Kỳ rồi đánh giầy thép đi các nước để xướng cuộc iđang-lũ-công. Hội Nhân-quyền và các nhân-vật trong đạo Gia-tô cũng can-thiệp.

Ở trong rừng Vincennes và trước tòa Lính-sự Hoa-Kỳ có nhiều cuộc biểu-ình rất kịch liệt.

Ở Tỳ-ly-thì thì ủy-viên đảng xã-hội đòi đến chất vấn Công-sứ Hoa-kỳ.

Ở Amsterdam, Reval, Bruxelles cũng nhiều thành-phố khác có nhiều cuộc phẫn-dối náo-nhiệt.

Ở Nữ-ước thì 150.000 thợ thuyền đã bãi-công.

Ở Sofia (Bulgarie) thì họ ném trái-phá để thị-uy ở gần tòa Lính-sự Hoa-kỳ.

Đó là theo các tin ở Arip mà cuộc phẫn-kháng đã dữ dội thế rồi, huống còn nhiều tin khác nữa.

Tin Boston. — Hôm vừa rồi, tòa Thượng thẩm đã họp để xét xem có nên triển hoãn sự hành hình (xử tử) Sacco và Vanzetti hay không, bàn bạc suốt từ 12 giờ trưa đến tận 12 giờ 15 phút đêm. Kết cục, tòa ra lệnh triển hoãn hành hình hai người ấy. Nghe đâu, trong số các quan tòa dự buổi họp đó mấy ông phẫn-kháng kịch liệt sự triển hoãn này.

Tin New-York. — Tòa án lại cho triển hoãn cả sự hành hình một tội nhân khác cũng bị kết án xử tử tên gọi Maderos đã định cùng đem xử tử một loạt với Sacco và Vanzetti. Maderos là người làm chứng trong khi xử việc Sacco và Vanzetti, chính y đã khai rằng Sacco và Vanzetti là vợ tội mướn oan, rằng y có biết bọn phạm tội.

Tin Buenos-Ayres. — Được tin trên-boàn sự hành-hình Sacco và Vanzetti, thì dân-chúng reo hò rầm rĩ tỏ ý vui mừng. Khắp Nam-Mỹ-châu, đâu đâu cũng náo nức hoan-ngình cái tin ấy lắm.

Dịch báo « Courrier d'Haiphong » T. N. D. B

Một cô thiêu nữ an cướp rất đẹp

(Các ông hồi thăm ở Texas không chịu trị tội.) Ở Tòa - Án đại-bình Buda thuộc châu Texas có xử một cái án rất ly-kỳ và khó khăn.

Vai ba tháng mới dấy một cô con gái đánh máy chữ ở trường Đại học Texas tên là Miss Rebecca Royer đi vào trong một nhà ngân-hàng thành Buda. Cô xưng tên là Miss Bradby làm nhật báo rồi xin phép ông chủ ngân-hàng vào trong phòng giữa để viết một bài tá-cảnh thành Buda.

Ông chủ Ngân - hàng tiếp cô rất ân cần rồi sai đem cho cô mượn một bàn đánh chữ. Cô ta cầm ơn rồi ngồi xuống đánh, song đến 1 giờ 15 các viên trong sở đều về ăn trưa cả, cô liền ròi súng lục ra bắt ông chủ ngân hàng và người viên chức hạng nhất của ông phải gơ tay chịu hàng. Có cướp lấy một số tiền khá to rồi liền phóc lên chiếc auto chực ở trước cửa mà trốn mất.

Ở Texas, một việc như vậy, tuy không có nhân mạng, nhưng cũng phải tử hình. Song khi ông Chánh án bởi y 12 ông bồi - thẩm thì ông nào cũng từ chối cả. Người Mỹ thật là đa cảm không chịu trị tội một người yếu điệu kiêu my như vậy.

Không biết ông Chánh-án có tìm được 12 người nào nhận tâm mà đem cô lên ghế điện không? (Gõ điện là cách xử tử rất mau ở Mỹ).

Chắc rằng 12 người nữa cũng là 12 người tiếp tìm ưng cô mà thôi.

TIN BUỒN MỘT VỊ HIÊN-SƯ

Thầy Lê-Bình, Đốc-Giáo ở trường Đồng-khánh Huế (nguyên trước có dạy học ở trường Quốc-Tử-Giám) bị bệnh đã tạ-thế ngày 12 Aout 1927, tức là ngày 15 tháng 7 annam lại nhà-thương Huế.

Sự Tống-Chung may cũng đã xong; nhưng Gia-Quyển của Thầy hiện còn ở Huế. Vậy tôi xin tin các ông học-trò của Thầy, ai có nghĩ đến tình Thầy, gởi thơ chia-buồn, hay là Điều-lễ gì, xin gởi cho tôi, tôi sẽ đem lại cho Gia-Quyển ngay.

HỒ BÀ-TƯỜNG Klub cáo Secrétaire du Nột-Vu HUẾ

MỘNG LƯƠNG THƯ QUẢN

VƯƠNG - GIA - BẬT (ANNAM) NHATRANG

Bản đồ các sách quốc văn xuất bản tại Nam Bắc Kỳ. Bản các thư dùng ở các nhà trường: Giấy, vở, bút mực, tranh quốc sử v. v.

Đại-ly các nhà Báo: L'Annam, L'Echo-Annamite, La Tribune Indochinoise, Đông Pháp Thời Báo, Nhật Tân Báo, Thực Nghiệp Dân Báo, Tiếng Dân Báo, Rạng Đông Tạp Chí, vân vân.

Đại lý cho nhà thuốc Việt Nam Võ-Đình-Dẫn Dược phòng ở GOCONG.

Bán buôn và bán lẻ, các thư vải nội-hóa, và các đồ nội hóa và tạp hóa.

Có cho thuê đủ các thư truyện quốc ngữ.

Tiền đơn vang.

Đi đến đâu cũng nghe thấy thiên hạ đồn vang về mấy thứ thuốc của Hiệu chính Từ-ngọc-Liên 46 rue Principale à Dapcau và chỉ điểm Từ ngọc Liên 74 rue Tiensia à Hanoi.

Nhất là những thuốc cam trẻ như là: «Hóa trùng phi nhi tảo n. 11 giá 0 p. 40 để trị các chứng cam tướt, cam run, đi sảng phân, là cứt tanh, to bụng ăn không tiêu, gây còm, chỉ dùng 1 lọ thì sạch cam, khiến trẻ ăn được mà trở nên khỏe mạnh. — Thứ hai đến thuốc Ho trẻ con n. 1 giá 0p.35 rồi trẻ ho nặng đến đâu cũng khỏi. — Thứ ba đến thuốc lỵ n. 5 giá 0p. 48 bất kỳ giá trẻ ru bệnh kinh niên chỉ dùng 1 lọ là khỏi hẳn. — Thứ tư đến rượu bổ n. 2 để trị các chứng

tê bại đau xương thì thánh lắm, rượu này các ông bà già dùng thì khỏe lạ giá 2p.00. — Bản hiệu lại có thứ thuốc ghê chữa rất giản dị giá 0p 10 Còn 2 thứ thuốc nữa, khắp ba kỳ Trung Nam Bắc đều biết tiếng là thuốc lậu n. 3 giá 1p.50 thuốc dương mai n. 6 giá 2p.00. Hai thứ thuốc này đã được thiên hạ tặng cho bản phòng chủ nhân cái danh hiệu «Vua thuốc lậu».

Các hiệu đại lý: Haiphong Hương Hát Thư Điem, 92 Boulevard Bonnal. — Nam địnhlech Sinh Đường 190 phố Khách. — Vinh M. Lê đình Mai, n. 3 Yên miếu sau đền Hội quán. — Tuyên quang hiệu thợ may Lương viết Tư 6, Rue Xuân hòa. — Hanoi Kim đức Giang, 83 phố hàng Bờ.

THAI-KHANH

Hiệu tôi có bán lẻ y theo giá định của nhà nước, những giấy tin chỉ, tem văn tự, bì thư tem và tem gởi thư, vậy xin mời các ông, các bà sẵn lòng chiêu có đến mua ở Hiệu tôi, thì tôi cảm ơn lắm.

THÁI-KHÁNH M<sup>me</sup> NGUYỄN-THỊ-HUỆ COMMERÇANTE Rue Đỗ-Hữu-Vị, TOURANE

HIỆU HƯƠNG-KY PHOTO

84 Rue Jules - Ferry Hanoi

Chụp ảnh mỹ-thuật và ảnh trắng men, bản các thư máy ảnh, kính, giấy, thuốc ảnh và các đồ dùng về việc làm ảnh, lại bán các thư đèn manehon, các quý-khách ông nào muốn mua thư gì xin cứ viết thư về lấy (catalogue) quyền mẫu hàng, bản hiệu xin gửi lững ngay, không phải gửi tiền.

LIÊN-THÀNH

ĐÔNG-PHÁP-SÂN-VÁT Cổ-phần hữu hạn Công-ty. Tư-bản 133,500\$00.

Tổng Cuộc tại Saigon Phân Cuộc: Phan-thiết, Múi-né Phòng phân chất: Khánh-bội (Sài-gòn), Thành-Đức (Phan-thiết) Hóa nghiên: Khánh-bội (Sài-gòn), Đức-Thắng (Phan-thiết), Hưng-long (Phan-thiết), An-hải (Phá-hải), Hải-Tân (Phan-ri), Khánh-thiện (Múi-né) Thành-Đức (Phan-thiết) Phòng nghi: Công ty thành lập đã ngót 20 năm, chuyên nghề chế tạo và bán nước mắm, nước mắm ngon lành, hợp phép vệ sinh, đóng luỡi rìa nước, đóng nhãn chừa cổ, xin nhận rõ nhãn hiệu tam sắc Liên-Thành. Phòng nghi thì rộng rãi mát mẻ, rất thích cho khách du lịch.

MINH TẠ LƯƠNG-Y

A Monsieur PHAN-VAN-HY Medecin auxiliaire de l'Assistance Rue Paul-Bert - HUÉ

Tên tôi là Nguyễn-Đức-Kết có người con tên là Nguyễn-mộng quý đau bệnh thương hàn uống các thuốc cũng đã nhiều; mà bệnh càng ngày càng nặng, tôi lấy làm lo quá; may sao có hai người bạn đến chơi mach báo tôi rằng; có Quan Phan-vân-ly làm médecin auxiliaire de l'Assistance à Huế, được phép mở riêng phòng thuốc ở phố Paul-Bert gần cầu Gia-bội; tôi nghe thấy hai người bạn nói mừng lòng, lập tức đi ngay khi 12 giờ chưa dương lúc Quan nghĩ tôi đến; mời, Quan nghe thấy nói liền gảy hồi cán bệnh, rồi Quan lấy thuốc đi ngay đến tôi đã được mạnh khỏe như trước, trong hai ngày bệnh đã được như thường; sau Quan cho uống thuốc bổ, vậy người con tôi đã được mạnh khỏe như trước, nên tôi chẳng biết lấy chi mà tạ ơn Quan xứng đáng; vậy tôi xin có mấy nhời đăng nên báo chương cảm tạ ơn Quan và khen tặng Quan có công nghiên cứu về đường tây được chữa bệnh rất thần tình sau tôi có mấy nhời bày tỏ cùng Quý liệt như ai có bệnh, kịp đến mời Quan thì Quan cũng hết lòng cứu cấp như việc của tôi.

Nay kính bái Hàn-Lâm-Viện đời-Chầu NGUYỄN-ĐỨC-KẾT Directeur Hưng-Vinh-Thiện Rue Paul-Bert - HUÉ

VIỆT-NAM DƯỢC-PHÒNG

PHẠM-ĐOÀN-ĐIỂM

(Tổ-nghiep trường Y-khoa Hanoi)

Nguyễn-Bảo-chế viên số 1-tổ Annam)

HIỆU CHINH: TOURANE, ANNAM

Đến ngày 22 Aout này thì nhà Việt-nam dược-phòng của M. Phạm-doãn-Điểm sẽ khai trương, có đủ các thứ thuốc ở Tây và nhiều thuốc tự chế, nhân báo-chế lấy.

Xin quý khách chú ý và chiếu cố đến cho.

CHỖ NÀY CHO THUÊ

NHÀ IN TIẾNG DÂN

ĐƯỜNG ĐÔNG-BA. - HUẾ

IN SÁCH VỎ VÀ CÁC GIẤY MÀ

